



ĐIỂM NỔI BẬT

- Khám phá kho báu trị giá lên đến 50x tiền cược với sự giúp đỡ của Người Khám Phá và dây chuyền ma thuật
- Cô Gái Thám Hiểm tăng cường tiền thắng
- Mua Tính Năng để vào ngay Lướt Quay Miễn Phí hoặc gặp Người Khám Phá

Red Tiger xin giới thiệu Truy Tìm Kho Báu

Phiêu lưu vào nơi sâu thẳm của hầm mộ cổ cùng Truy Tìm Kho Báu, trong đó một Người Khám Phá thông minh được trang bị một dây chuyền bí ẩn đang đi tìm kho báu ẩn giấu!

Kho Báu Ẩn Giấu tặng bạn lên đến 50x tiền cược, còn Cô Gái Thám Hiểm có thể xuất hiện để tăng cường tiền thắng. Vòng Lướt Quay Miễn Phí cho Người Khám Phá đảm bảo những lượt quay chứa đầy kho báu. Đối với những ai đam mê tham gia cuộc hành trình ngay, Mua Tính Năng cho bạn vào ngay Lướt Quay Miễn Phí hoặc gặp Người Khám Phá.

Đi sâu hơn vào trung tâm hầm mộ, phá vỡ bí ẩn của hầm mộ và khám phá ra kho báu trong truyền thuyết đang chờ đợi!

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Đường thắng	20
Tiền thắng tối đa	14.597x
Biến động	3/5 (trung bình)
Tần suất trúng	5/5 (cao)
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 20
Tính năng	5 (Vạn Năng, Người Khám Phá, Cô Gái Thám Hiểm, Lướt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,75%, 92,77%, 94,78%, 95,71%, 95,74%
Tùy chọn RTP có jackpot	90,14%, 90,73%, 92,75%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Người Khám Phá & Kho Báu Ẩn Giấu



Người Khám Phá xuất hiện ở 3 trục giữa và mỗi lượt quay chỉ có 1 cái xuất hiện. Khi xuất hiện, biểu tượng sẽ lật mở tất cả Kho Báu Ẩn Giấu trên màn hình và thưởng giá trị của chúng. Một số ô trên các trục có thể chứa kho báu trị giá 1x, 2x, 5x, 10x hoặc 50x lần tiền cược. Có thể lật mở Kho Báu Ẩn Giấu khi Người Khám Phá xuất hiện hoặc khi một dòng thắng đi qua các ô chứa kho báu.



Cô Gái Thám Hiểm

Tối đa 3 Cô Gái Thám Hiểm có thể xuất hiện ở 3 trục giữa trong ván gốc hoặc Lượt Quay Miễn Phí. Mỗi hệ số tăng tất cả tiền thắng dòng và tiền thắng Kho Báu Ẩn Giấu của lượt quay đó thêm 3x. Nếu có hơn 1 hệ số xuất hiện, giá trị của chúng nhân với nhau.

Cô Gái Thám Hiểm cũng là một biểu tượng vạn năng, thay thế tất cả biểu tượng trả thưởng trong chiến thắng dòng. Nếu nằm trong dòng thắng, biểu tượng sẽ biến mất khỏi các trục để lộ ra kho báu ẩn giấu bên dưới.



Lượt Quay Miễn Phí

3 scatter Lượt Quay Miễn Phí ở trục 2, 3 và 4 sẽ kích hoạt 10 lượt quay miễn phí. Trong Lượt Quay Miễn Phí, 1 Người Khám Phá luôn có mặt ở vị trí chính giữa của trục giữa. Bên dưới Người Khám Phá không thể chứa kho báu ẩn giấu. Nếu 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí xuất hiện trong Lượt Quay Miễn Phí, thì tặng thêm 10 lượt quay miễn phí.



Mua Tính Năng

- 1. Người Khám Phá:** Đảm bảo quay trúng Người Khám Phá kèm ít nhất 1 Kho Báu Ẩn Giấu. Không có scatter Lượt Quay Miễn Phí trong lượt quay miễn phí. Giá mua tính năng này là 3x lần tiền cược.
- 2. Lượt Quay Miễn Phí:** Đảm bảo quay trúng 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí và vào vòng thưởng. Không có Người Khám Phá hoặc Cô Gái Thám Hiểm trong lượt quay. Giá mua tính năng này là 60x lần tiền cược.



ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID trò chơi	Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
CashExplorer	Tùy chọn RTP không jackpot	cashexplorer	cashexplorer0000	90,75%, 92,77%, 94,78%, 95,71%, 95,74%
CashExplorer	Tùy chọn RTP có jackpot	cashexplorer	cashexplorer0000	90,14%, 90,73%, 92,75%

Lũy tiến jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Truy Tìm Kho Báu có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm khoản đóng góp jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chúng nhận tỷ lệ RTP 90,14% với khoản đóng góp jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,14%. Tỷ lệ RTP của chính khoản đóng góp jackpot là 100%.

Tài xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)